

10 สุดยอดคำสาปของโลก!!

นำเสนอเมื่อ : 2 ส.ค. 2552

วันนี้พามารู้จักกับสุดยอดคำสาปที่ถูกกล่าวขวัญกันค่ะ

อันดับ 10 เพชรโฮป (Hope Diamond)



อันดับ 9 วิหารกระดูก แห่งเมือง อีโวรา, โปรตุเกส



วิหารนี้สร้างในศตวรรษที่ 15 โดยพระนิกายฟรานซิสกัน ที่ประหลาดพิสดารคือ ผนังภายในวิหารนี้สร้างขึ้นจากกระดูกของมนุษย์กว่า 5,000 คน เท่านั้นไม่พอ มีซากศพ 2 ร่าง หอยแขวนติดผนังด้านหนึ่งด้วย! ตำนานวัดระบุว่า ครึ่งกระโหลกมีสตรีนางหนึ่งซึ่งยึดมั่นในคาทอลิก แต่ได้

ถูกสามีผู้ไม่โหดร้ายกับลูกชายของเธอเองช่วยกันโบยตีจนตาย ก่อนสิ้นชีวิต เธอได้สาปให้วิญญาณของเขาทั้ง 2 ลงนรก แมแต่พื้นพสุธา ก็จะไม่ยินดีรับร่างของเขาไว้ ไม่นานนักชายทั้งสองก็ถึงแก่มรณกรรม ชาวเมืองพยายามขุด หลุมฝังศพของเขา แต่ขุดลงไปทีใดก็เจอแต่หิน เมื่อจนปัญญาพวกเขาจึงนำเอาซากศพทั้งสองขึ้น ไปหอยแขวนไว้กับ ผนังวิหารดังกล่าว สำหรับให้นักบวชได้ไชปลงในระหว่างทำสมาธิ ก็นับเป็นคำสาปที่ขลังยิ่ง

อันดับที่ 8 ละครเรื่อง แม็คเบ็ธ (Macbeth) ของเชกสเปียร์



ละคร เรื่องนี้มีฉากที่เกี่ยวกับแม่มดและ คำสาปมนต์ดำ ว่ากันว่าทำให้แม่มดตัวจริงสมัยนั้น เคื่องแค้นที่เชกสเปียร์นำเอาเรื่องลับของพวกเขาไปเปิดเผย จึงสาปให้ละครเรื่องนี้มีอันเป็นไป-หากใครนำมาแสดงโดยเฉพาะตัวละครที่เล่นบทแม็คเบ็ธ ผลของคำสาปอุบัติขึ้นตั้งแต่หนแรกสุดที่ละครนี้ออกแสดง โดยผู้แสดงที่ชื่อ ฮัล เบอรวีตจ ซึ่งสวมบทเลดี้เอม ไดม์เจ็บบลงในคืนนั้น และสิ้นใจตายหลังเวที และ นับแต่นั้นมาเกือบ 400 ปี ละครเรื่องนี้ก็มีอาถรรพณ์เกิดขึ้นกับนักแสดงมาตลอด

เช่น มีอุบัติเหตุบาดเจ็บ ล้มตาย บางคนฆ่าตัวตาย และที่น่าพริ้งเพริดที่สุด ก็คือ ในปี ค.ศ. 1947 นักแสดงชื่อ ฮาโรลด์ ทอร์แมน เป็นผู้รับบทแม็คเบ็ธ ในระหว่างการดวลดาบนั้น คู่ต่อสู้ของเขาล้มสวมที่

ครอบครัวหลายคน พอแม็คเบ็ธ ถูกแทงล้มลง กลางเวที ผู้ดูต่างก็ปรบมือพอใจในบทบาท หากทว่า หลังเวทีนั้นชั้ ต่างก็ตกใจกันยิ่งนักที่เขาโดนแทงจริงๆ ทอร์แมนตายใน 3 สัปดาห์ต่อมา

อันดับ 7 คำสาปของ อลิสแตร์ ครอว์ลีย์ พ่อมดแห่งทะเลสาบลีออคเนสส์, สกอตแลนด์



ปี 1899 ครอว์ลีย์อาศัยอยู่ในบ้านอย่างโดดเดี่ยว ทางตอนใต้ของทะเลสาบลีออคเนสส์ ในเรื่องอสูรศาสตร์ กล่าวกันว่าเขา ชมังในเรื่องเวทมนตร์และเลี้ยงวิญญาณภูตไว้ถึง 115 ตน เขาสามารถดลบันดาลให้ เพื่อนบ้านหลายคนมีอันเป็นไปนานา จนเป็นที่หวาดหวั่นไปทั่ว ก่อนตาย ครอว์ลีย์ ได้สาปทิ้งท้ายไว้กับยอด เขาแห่งหนึ่งซึ่งเรียกกันว่า “ปล่องไฟปีศาจ” และครอว์ลีย์เคยหลงทางที่ยอดเขานี้ ซึ่งทำให้เขาขัดเคืองใจ จึงสาปว่าเมื่อใดที่ยอดเขานี้พังทลาย สิ่งชั่วร้ายต่างๆ ก็จะถูกปลดปล่อยแผ่กระจายไปทั่ว

“ปล่อง ไฟปีศาจ” ยืนหยัดอยู่มาหลายพันปี แต่แล้วในเดือนเมษายน 2001 ยอดสูงราว 70 เมตร ก็มีอันถล่มทลายลงมาในทะเล เรื่องนี้ทำให้ผู้ที่เชื่อถือในตำนานพากันผวาไปตามกันเลยครั้บ ป่านนี้รกรกคงครอบคลุมแผ่นดินแล้ว!

อันดับ 6 คำสาปวูดูแห่งนิวออร์ลีอันส์, สหรัฐฯ



แม่มดวูดูผู้นี้มีนามว่า มาริ ลาโว มีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ. 1800 กว่าๆ เพื่อนบ้านรำลึกกันว่าเธอสามารถสาปได้ทั้งคนและสัตว์

โดยใช้มนต์ดำของเวทู กระทั่งทุกวันนี้ยังมีการ จัดทัวร์พาไปชมบ้านของเธอ รวมทั้งบนบานขอให้เธอช่วยสาปใครก็ได้ เรียกกันว่า บลัดดีมารีท้าว ทั้งนี้ ผู้ขอจะต้องปฏิบัติดังนี้ครับ เริ่มจากเคาะ 3 ครั้งบนโลงศพของมารี แล้วหมุนกายทวนเข็มนาฬิกา 3 รอบ เซนเหลวรัม ขามหลุมศพ 3 หนแล้ว เปล่งชื่อของเธอออกมาดังๆ จากนั้นก็บอกกล่าวถึงจุดประสงค์ของคุณ (ว่าจะให้เธอลดให้ศัตรูของคุณวิบัติอย่างไร) ไม่เชื่อก็เดินทางรวมท้าวไปพิสูจน์ได้

อันดับ 5 คำสาป ตูตันคาเมน, อียิปต์



เรื่องนี้เราคงเคยได้ฟังกันมาแล้ว จึงขอผู้มานะ สรุปลั่นๆ แกว่า ทั้ง โฮเวิร์ด คาร์เตอร์, ลอร์ด คาร์นาวอน และผู้มีสวรบกวณสุสานของฟาโรห์องค์นี้ ล้วนมีอันลมหายใจจากก้อนวัย อันควรทั้งนั้น

อันดับ 4 อีกา แห่งป้อมปราสาท ลอนดอน (Tower of London)



ป้อมปราสาทนี้ เป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะถูกใช้เป็นที่คุมขังและ ประหารบุคคลสำคัญๆ ของอังกฤษมากมาย หลายท่าน
ณ ลานปราสาทแห่งนี้จะ มีการเลี้ยงดูอีกา จำนวน 6 ตัว เนื่องจากมีคำสาปมานานกว่า 900 ปี ว่า
ถ้าหากอีกาลดจำนวนลงเมื่อใด เมื่อนั้นความหายนะจะมาเยือน นครลอนดอน และสิ้นสุดพระราชวงศ์แห่งอังกฤษ!

เรื่อง นี้มีตำนานปรากฏเป็นเอกสาร ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 ราวศตวรรษที่ 17 ด้วยนะ
ไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยแต่อย่างใด และทำให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็น ยาม หรือกษัตริย์ถือเป็นเรื่องจริงจังอย่างเคร่งครัด
เช่นว่า ถ้ามีอีกาตายหนึ่งตัว จะต้องรีบถวายรายงานต่อควีนทันที และต้องจัดหาอีกาตัวใหม่มาทดแทนโดยด่วน
ซึ่งอีกาทุกตัวจะมีชื่อเรียก และถ้าตายก็จะต้องถูกนำไปฝังอย่างมีพิธีการ จะมีการเลี้ยงอีกาไว้อาลัยตลอดเวลา
ถ้าตัวใดล้มป่วย ก็ต้องรีบตรวจสุขภาพ หาไม่ถ้าหากตายโดยโรคติดต่อ (เช่น ไขหวัดนก)
และเขาขึ้นมาอีกาตายเกลี้ยงละก้อ เชื่อกันว่าทั้งพระราชวงศ์ก็จะ

อันตรายกันไปเช่นกัน

อันดับ 3 คำสาปตะกั่วแห่งกรีซ



ใน ค.ศ. 1979 มีการขุดค้นโบราณสถานชื่อโอโกรา, นครเอเธนส์ ทำให้พบแผ่นม้วนตะกั่วบางๆ ซึ่งมีจารึกภาษาโบราณอันเป็นคำสาปปรากฏอยู่แผ่น ตะกั่วนี้เรียกกันว่า คาทาเรส (Katares) ใช้ใส่ลงในโลงศพก่อนจะฝัง เชื่อกันว่าตะกั่วจะทำให้คำสาปจุ่มลงไปอย่างรวดเร็วถึงขุมนรกพร้อมกับวิญญาณผู้ตาย เพื่อที่พระยมจะได้อ่านคำสาปและดลบันดาลให้เป็นไปตามนั้น

นอกจากนี้ การฝังหรือทิ้งแผ่นคำสาปลงในน้ำก็เป็นอีกวิธีการ หนึ่ง เพราะน้ำจะสามารถสื่อน้ำไปถึงผู้ที่เราต้องการสาปได้ ซึ่งแผ่นคาทาเรส กว่า 100 แผ่นที่ค้นพบนี้ได้ระบุจากหน้าถึง ซูลิส ไมเนอร์ว่า ซึ่งเป็นเทพีदानอุทกของโรมัน

อันดับ 2 คำสาปวิญจักรมรณกรรมของประธานาธิบดีสหรัฐฯ



นี่ก็เป็นอาถรรพณ์อีกอย่างซึ่ง โด่งดังมาก นั่นคือ ปธน. สหรัฐฯ ท่านใดที่ได้รับเลือกตั้งในปี ค.ศ. ที่ลงท้ายด้วยเลข 0 จะต้องถึงแก่ มรณกรรมในหน้าที่ ดำเนินการระบอบฯ ผู้ที่สาปก็คือ เตคัมเซ่ หัวหนาเผ่าอินเดียนแดง ผู้ขับแค้นจากการถูกชนผิวขาวเขามาย้ายแย่งแผ่นดิน เขาได้สาปไว้ก่อนที่จะถูกฆาตายในปี ค.ศ. 1813

ปธน.คน แรกที่ตกเป็นเหยื่อก็คือ วิลเลียม เฮนรี่ แฮร์ริสัน ที่ได้รับเลือกตั้งใน ค.ศ. 1840 ถัดจากนั้นคำสาปก็เป็นจริงมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นลินคอล์น (1860) การฟิลด์ (1880) แม็คคินลีย์ (1900) ฮาร์ดีง (1920) รูสเวลท์ (1940) เคนเนดี (1960) เฟ็งมีรูอตรายเดียวคือ ปธน. เรแกน (1980) แต่ท่านก็ถูกมีอุปปีนชื่อ จอห์น ینگคัลลีย์ ยิงบาดเจ็บสาหัสในปี 1981 นัยว่าเป็นที่ไชนั้นไรประสิทธิภาพท่านจึงรอดพ้น อาถรรพณ์มาได้อย่างหวุดหวิด

อันดับ 1 คำสาปในสวนอีเดน (Garden of Eden)



นับเป็นคำสาปแรกเริ่มสุดๆ ตั้งแต่ครั้งพระเจ้าสร้างโลกโน่นเลย โดยปรากฏเรื่องราวอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลว่า ก็อดทรงเสกอาดัม-มนุษย์ผู้ชายขึ้นก่อน จากนั้นก็แซะเอาซี่โครงของอาดัมมาเสกเป็นอีฟ แล้วส่งทั้งคู่ไปอยู่ในสวนอีเดน พร้อมรับสั่งว่าจะกินอะไรก็ได้ทุกอย่าง ยกเว้นผลไม้จากต้นแห่งความรู้หรือแอปเปิ้ล แต่ X งูตัวนี้ มันยุยงอีฟให้หว่าแอปเปิ้ลเข้าไป หว่าคนเดียวไม่พออีฟยังชักชวนให้อาดัมหว่าด้วย เมื่อขัดคำสั่งของพระเจ้า ก็เป็นเรื่องนะสิ โดยนายงูจอมแสบ โดนสาปให้ไปไหนมาไหน ด้วยการ ไช้ทองไถไป อีฟ โดนสาปให้คลอด้ลูก ด้วยความ เจ็บปวดรวดราว สวนอาดัมต้องทำงานหาเลี้ยงทองอย่าง เหน็ดเหนื่อยทั้งชีวิต ซึ่งคำสาปมหากาฬนี้ก็ตกทอดมาถึง พวกเราทุกคนกระทั่งทุกวันนี้

Winter Wind - Jon Schmidt